

ด่วนที่สุด



อบต.นาขางล็ก
เลขที่รับ ๑๑๕/๒๕๖๘
วันที่ ๑๗ กพ. ๒๕๖๘
เวลา ๑๑.๐๓.

ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ว ๑๗๗๒

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาคาร ขย ๓๖๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานในพื้นที่

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ ๗๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๗๘๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีเป้าหมายเพื่อ “ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ร้อยละ ๘ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ดังนี้

๑. จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำโครงการลงในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
๒. จัดตั้งทีมงานลงพื้นที่ โดยพิจารณาอบหมายบุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือฝ่าย/กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข หรือบุคลากรด้านสุขภาพของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวรมินทราชนิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
๓. สสำรวจสตรีตั้งครรภ์รายใหม่ร่วมกับทีมงานในพื้นที่ตามข้อ ๒ เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ และรายงานผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ (คลอดก่อนกำหนด/เกิดมีชีพ) ผ่านระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ เช่น เสียงตามสาย แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก บอร์ดประชาสัมพันธ์ การเดินขบวนรณรงค์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การจัดกิจกรรมเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล การจัดประกวดต่าง ๆ พร้อมมอบของรางวัล หรือของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

/๕. จัดอบรม...

๕. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือ และติดตามหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน อย่างใกล้ชิด เพื่อนำเข้าสู่ระบบกลไกด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล/สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทร์ราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๗. จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือรับ - ส่ง หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เพื่อพาไปพบแพทย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้อำเภอรวบรวมรายงานผลการจัดกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ

- สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ตั้งแต่กิจกรรมที่ ๑ - ๗ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/YVgW4> หรือ QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายปลั่ง วิทัยศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต./

(นายอนันต์เดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาผาญากลาง

เรียน นายก อบต.นาผาญากลาง

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

อื่นๆ.....

(นายบุญณัติ คำโง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวุฒิกร ผิวขาว)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาผาญากลาง



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
รับเลขที่ 1743
ลงวันที่ 1-1-กพ. 2568
เวลา.....

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๕๗๖๓๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานในพื้นที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๕๕๐๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดอัตราการคลอตก่อนกำหนดของประเทศ รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า กระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดา และทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีเป้าหมายเพื่อ "ลดอัตราการคลอตก่อนกำหนด" ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ร้อยละ ๘ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ดังนี้

๑. จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำโครงการลงในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อป้องกันการคลอตก่อนกำหนด

๒. จัดตั้งทีมงานลงพื้นที่ โดยพิจารณาอบหมายบุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม หรือฝ่าย/กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข หรือบุคลากรด้านสุขภาพของสถานีนามียเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

๓. สสำรวจสตรีตั้งครรภ์รายใหม่ร่วมกับทีมงานในพื้นที่ตามข้อ ๒ เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ และรายงานผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ (คลอตก่อนกำหนด/เกิดมีชีพ) ผ่านระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ เช่น เสียงตามสาย แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก บอร์ดประชาสัมพันธ์ การเดินขบวนรณรงค์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การจัดกิจกรรมเกมสตอบคำถามชิงรางวัล การจัดประกวดต่าง ๆ พร้อมมอบของรางวัล หรือของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

/๕. จัตอปรม ...

๕. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือ และติดตามหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน อย่างใกล้ชิด เพื่อนำเข้าสู่ระบบกลไกด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล/สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทร์ราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๗. จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือรับ - ส่ง หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เพื่อพาไปพบแพทย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้จังหวัดรวบรวมรายงานผลการจัดกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ตั้งแต่กิจกรรมที่ ๑ - ๗ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/VvgW4> หรือ QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรีพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๕ /๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/นายพีระพงษ์ รอดจินดา

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ ๓๒๒



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๑๘

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๙๕๐๘

ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการ
อำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ว่าได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
เพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด และเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
และกำหนดทิศทางการทำงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการ
การทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด
ของประเทศ

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ
คลอดก่อนกำหนด บูรณาการการทำงานเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ
คลอดก่อนกำหนดระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจาก ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่
ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมเป็น
กรรมการ สาธารณสุขอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการร่วม และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนจากสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการร่วม

๑.๒ ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการ ภารกิจอำนาจหน้าที่ เป้าหมาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐ จากอัตรา
คลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกร้อยละ ๕๐ จากอัตรา
คลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๓ ให้นำสื่อประชาสัมพันธ์ไปผลิตและเผยแพร่ โดยใช้กลไกคณะกรรมการจาก ๗ ภาคีเครือข่าย
ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ให้นำไป
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของคู่รักหรือคู่สมรส
การเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (สร้างการรับรู้และตระหนักถึง
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่จะต้องไปโรงพยาบาล) และการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง

/๔. จัดประชุม...

๑.๔ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งมีนายอำเภอ เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาต่าง ๆ และในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สถานศึกษา และวัยรุ่นในพื้นที่ รับทราบถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และแจ้งข้อมูลการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

๑.๕ แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบแนวทางการดำเนินการ ขับเคลื่อนโครงการฯ และการนำเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

๑.๖ บูรณาการระบบการบริการสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ เพื่อลดอัตรา คลอดก่อนกำหนด

๑.๗ แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ และอัตราคลอดก่อนกำหนดในพื้นที่ รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ ตลอดจนระบบการให้ความช่วยเหลือดูแลหญิงตั้งครรภ์ตามแบบที่กำหนด ส่งให้จังหวัด โดยเริ่มจัดเก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินการครั้งแรกภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และครั้งต่อไป ให้รายงานเป็นประจำทุกเดือน

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลและองค์การบริหาร ส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด การจัดระบบบริการสาธารณสุข การสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณ และพิจารณามอบหมายให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดำเนินการให้คำแนะนำ ปรีกษา ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองความเสี่ยง สร้างการรับรู้ และตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดแก่หญิงตั้งครรภ์ ตามมาตรฐานการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

๒.๒ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจาก ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมเป็นกรรมการ ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยมี ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนัก/กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ

๒.๓ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ เป้าหมาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐ จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกร้อยละ ๕๐ จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๔ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๒.๕ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของท้องถิ่น และท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม แลกเปลี่ยนความรู้ และแก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๒.๖ สืบรวจและจัดทำทะเบียนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ข้อมูลการคลอดก่อน ๓๗ สัปดาห์ และน้ำหนักแรกเกิด ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ และจำนวนครั้งที่ให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ในการพาไปพบแพทย์หรือพยาบาล ตามแบบที่กำหนด ส่งให้อำเภอ โดยให้เริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินการครั้งแรกภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และครั้งต่อไปให้รายงานเป็นประจำทุกเดือน

๒.๗ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๕๐๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การสงเคราะห์แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ ในการพาไปพบแพทย์เป็นประจำหรือที่มีนัดพบแพทย์ หรือพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำ บริक्षा เพื่อให้ทารกในครรภ์มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง

๒.๘ บูรณาการภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ท้องถิ่น ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำทางศาสนา และผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความตระหนักรู้และการรับรู้ให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวที่กำลังวางแผนจะมีบุตร เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ และโรคหรือความเสี่ยงอื่น ความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนที่จะตั้งครรภ์ และเมื่อรู้ที่ตั้งครรภ์ภายใน ๑๒ สัปดาห์ ให้ดำเนินการฝากครรภ์ในสถานพยาบาล เพื่อให้ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ โดยสร้างการรับรู้ตั้งแต่มาก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก พร้อมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขูดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยใช้สื่อขูดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3Fmcgpu> หรือ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐๔๔-๘๒๒๒๐๓

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๓๕๘ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวัดชัยภูมิ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

องค์ประกอบ

- | | |
|---|------------------|
| (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับมอบหมาย | รองประธานกรรมการ |
| (๓) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ | รองประธานกรรมการ |
| (๔) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| (๕) ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| (๖) พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ | |
| (๗) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| (๘) ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| (๑๑) นายอำเภอทุกอำเภอ | กรรมการ |
| (๑๒) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| (๑๓) นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
ผู้แทนนายกเทศมนตรี ในเขตจังหวัด | กรรมการ |
| (๑๔) นายศานิต กล้าแท้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ผู้แทนนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัด | กรรมการ |
| (๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ | กรรมการ |
| (๑๖) ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ระดับจังหวัด | กรรมการ |

(๑๗) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนภาครัฐ	กรรมการ
(๑๘) นางสาวอมรรัตน์ ผาละศรี ผู้แทนภาควิชาการ	กรรมการ
(๑๙) นางสาวอรุณี แดงสกุล ผู้แทนภาคประชาชน	กรรมการ
(๒๐) นางสาวนิภา เหล่าปาสี ผู้แทนภาคประชาสังคม	กรรมการ
(๒๑) ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนภาคเอกชน	กรรมการ
(๒๒) นายสุทธิพงษ์ เสฎฐรังสี ผู้แทนภาคสื่อสารมวลชน	กรรมการ
(๒๓) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิหรือผู้แทน ผู้แทนภาคศาสนา	กรรมการ
(๒๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	เลขานุการร่วม
(๒๕) ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	เลขานุการร่วม

อำนาจหน้าที่

(๑) กำหนดแนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ระดับจังหวัด

(๒) ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ของจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของกระทรวงมหาดไทย

(๓) ประสานงาน บูรณาการและระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

(๔) เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผล

องค์ประกอบ

(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ที่รับผิดชอบอำเภอ)	ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
(๓) ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
(๔) ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ	
(๕) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
(๖) ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
(๗) ผู้แทนสำนักงานศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	กรรมการ
(๘) ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
(๙) ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	เลขานุการร่วม
(๑๐) ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับมอบหมาย	เลขานุการร่วม
(๑๑) ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๒) ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

/อำนาจหน้าที่ ...

อำนาจหน้าที่

(๑) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ
คลอดก่อนกำหนดของจังหวัดชัยภูมิ

(๒) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายโสภณ สุวรรณรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๙๕๖๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
รับเลขที่ 15990
ลงวันที่ 21 ธ.ค. ๖๖
เวลา.....

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จำนวน ๑ ชุด
๒. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จำนวน ๑ ชุด
๓. สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ จำนวน ๑ แผ่น
๖. แบบรายงานข้อมูลสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดของจังหวัด จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอุบัติเหตุการคลอดก่อนกำหนด และเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางการทำงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว จึงได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการการทำงานและเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ขอให้จังหวัดดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

๒. แนวทางการดำเนินการของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒.๑) ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนจาก ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมเป็นกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการร่วม และคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการร่วม

๒.๒ ให้จังหวัดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ การกิจอำนาจหน้าที่ เป้าหมาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐ จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกร้อยละ ๕๐ จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๓ ให้จังหวัดนำสื่อประชาสัมพันธ์ไปผลิตและเผยแพร่ โดยใช้กลไกคณะกรรมการจาก ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน นำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ของคู่รักหรือคู่สมรส การเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (สร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไปโรงพยาบาล) และการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง โดยใช้ชุดสื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดไปใช้ในการประชาสัมพันธ์

๒.๔ ให้จังหวัดกำหนดให้การลดอัตราคลอดก่อนกำหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ตัวชี้วัดด้านที่ ๓ การบริหารจัดการ หน่วยงานดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (สำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) และแจ้งให้คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ทราบถึงแนวทางการลดอัตราคลอดก่อนกำหนดของจังหวัด

๒.๕ ให้จังหวัดแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเก็บสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณถัดไป และสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ทราบถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

๒.๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขับเคลื่อนให้สถานศึกษาต่าง ๆ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทราบถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และแจ้งข้อมูลการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

๒.๗ บูรณาการระบบการบริการสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ เพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนด

๒.๘ ให้จังหวัดเริ่มจัดเก็บสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นฐานในการเปรียบเทียบการลดอัตราคลอดก่อนกำหนด และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่กำหนด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และครั้งต่อไปให้รายงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

๓. แจ้งอำเภอเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจาก ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมเป็นกรรมการ สาธารณสุขอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการร่วม และคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการร่วม

๓.๒ ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ ภารกิจอำนาจหน้าที่ เป้าหมาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐ จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกร้อยละ ๕๐ จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓ ให้นำสื่อประชาสัมพันธ์ไปผลิตและเผยแพร่ โดยใช้กลไกคณะกรรมการจาก ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ให้นำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของคูรักรหรือคู่สมรส การเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (สร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่จะต้องไปโรงพยาบาล) และการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง

๓.๔ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาต่าง ๆ และในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถานศึกษา และวัยรุ่นในพื้นที่ รับทราบถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และแจ้งข้อมูลการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

๓.๕ แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ และการนำเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

๓.๖ บูรณาการระบบการบริการสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ เพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนด

๓.๗ แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ และอัตราคลอดก่อนกำหนดในพื้นที่ รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ ตลอดจนระบบการให้ความช่วยเหลือดูแลหญิงตั้งครรภ์ตามแบบที่กำหนด ส่งให้จังหวัด โดยเริ่มจัดเก็บสถิติตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินการครั้งแรกภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และครั้งต่อไปให้รายงานเป็นประจำทุกเดือน

๕. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด การจัดระบบบริการสาธารณสุข การสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณ และพิจารณามอบหมายให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดำเนินการ ให้คำแนะนำ ปรีกษา ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองความเสี่ยง สร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดแก่หญิงตั้งครรภ์ ตามมาตรฐานการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

๕.๒ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการโดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจาก ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมเป็นกรรมการ ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยมี ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนัก/กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ

๕.๓ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ การกิจ อำนาจหน้าที่ เป้าหมาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐ จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกร้อยละ ๕๐ จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๔ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๕.๕ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของท้องที่และท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม แลกเปลี่ยน ความรู้และแก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๕.๖ สืบค้นและจัดทำทะเบียนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ข้อมูลการคลอดก่อน ๓๗ สัปดาห์ และน้ำหนักแรกเกิด ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ และจำนวนครั้งที่ให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ในการพาไปพบแพทย์หรือพยาบาล ตามแบบที่กำหนด ส่งให้อำเภอ โดยให้เริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินการครั้งแรกภายใน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และครั้งต่อไปให้รายงานเป็นประจำทุกเดือน

๕.๗ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๕๐๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ การสงเคราะห์แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ ในการพาไปพบแพทย์เป็นประจำหรือที่มี นัดพบแพทย์ หรือพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำ ปรีกษา เพื่อทำให้ทารกในครรภ์มีสุขภาพสมบูรณ์ และแข็งแรง

๔.๘ บุคลากรภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำทางศาสนา และผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความตระหนักรู้และการรับรู้ให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวที่กำลังวางแผนจะมีบุตร เข้ารับบริการตรวจสุขภาพและโรคหรือความเสี่ยงอื่น ความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนที่จะตั้งครรภ์ และเมื่อรู้ว่าจะตั้งครรภ์ภายใน ๑๒ สัปดาห์ ให้ดำเนินการฝากครรภ์ในสถานพยาบาล เพื่อให้ได้รับคำแนะนำจากกุมารแพทย์ โดยสร้างการรับรู้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก พร้อมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยใช้สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3Fmcgpu> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๕๓-๗๒๒๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....

ที่	บรรจุใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดตั้งทีมงาน ลงพื้นที่	สำรวจสถิติตั้งครุภัณฑ์	ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ของ หน่วยงาน	จัดอบรมให้ความรู้	จัดตั้งกลุ่มไลน์	จัดทำคำสั่ง	หมายเหตุ
EX.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ
 (.....)
 ตำแหน่ง